

9C4)
①



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ที่ นม ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/๖๕ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ได้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุ๋นเรื่อน ศิรินาค)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสินวล วงศ์พันธุ์)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ทราบ

(นายจिरศักดิ์ วิจักขณาลัญณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควร ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และให้รวมถึงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๕ กรณี ดังนี้

๑. การแสวงหาผลประโยชน์จากราชการที่มีขอบ
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มีขอบ
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การให้ข้อมูลลับของทางราชการ

นอกจากนี้ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ได้จัดทำประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ประกาศให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ถือปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง และได้มีการรับการตรวจสอบจากคณะผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประจำทุกปี หากมีปัญหา อุปสรรคหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่องมาปรับปรุง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๕ กรณี และจากการประเมินในรอบที่ผ่านมา ไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประการใด

การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื่องจาก การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ไม่มีความเสี่ยงหรือมูลเหตุจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ให้ตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการในการตรวจสอบภายใน จะมีการวางแผนสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร มีการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจทำให้การเสนอราคาในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมีมูลปรากฏกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ จะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอุ๋นเรื้อน ศิริินาค)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสินวล วงศ์พันธ์)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ทราบ



(นายจิริคคัต์ วิจิคคณาธิญ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา